

## Poster presentation

ลำดับ	ชื่อผลงาน	ชื่อ	นามสกุล
1	พลังสังคม พลังใจ สู่การสมัครใจบำบัดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ของอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี	วรพล	อาศน์สุวรรณ
2	ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนวินิจฉัยเป็นโรคจิตเภท ในผู้ที่มีวินิจฉัยเดิมเป็นโรคจิตจากสารเสพติด บริบทนอกเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี	ทรงพล	โลดทนต์
3	ผลการบำบัดแบบสั้นต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการรักษาของ ผู้เสพเมทแอมเฟตามีน ในครัวเรือนยากจน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด	สุจิตตรา	ฤทธิ์มนตรี
4	ประสิทธิผลการส่งต่อผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตโดยบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่	ขวัญชนก	เตชะรัตนะคุณ
5	การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตมีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	รจนา	มูลวาง

6	ผลของโปรแกรมการพยาบาลจัดการรายกรณี ต่อความตั้งใจและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการเสพซ้ำของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน งานผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตรัง	พรทิพย์	ชุนอื้อ
7	การพัฒนาโปรแกรมการแก้ปัญหาเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการณ์สุราในผู้ป่วยโรคติดสุรา	อรัญญา	แพจ้อย
8	ผลการจัดการรายกรณีผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) หอผู้ป่วยใจสว่าง โรงพยาบาลสกลนคร	ปาริชาติ	ชุนศรี
9	การสำรวจกิจกรรมของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์	กมลชนก	จงวิไลเกษม
10	การพัฒนาแบบการดูแลต่อเนื่องมารดาหลังคลอดที่ใช้สารแอมเฟตามีน โรงพยาบาลเลย	พัฒนา	นามพุทธา
11	การพัฒนาแบบการพยาบาลการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอำเภอโพหนอง จังหวัดร้อยเอ็ด	กชพร	นระรร

12	การศึกษาความคงตัวของเคมีและจุลชีววิทยาภายใต้สภาวะของการเก็บที่อุณหภูมิปกติ สำหรับสูตรตำรับยาน้ำเมทาโดนโดย Modified syrup ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน	ณัฐพงษ์	บุญมี
13	พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	อาภรณ์	สุระกำแหง
14	คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดและแนวทางช่วยเหลือ	เฉลิมศรี	ราชนาจันทร์
15	พหุ.กับังงานบำบัดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม“วังหินโมเดล” การดูแลบำบัดยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม CBTx.“ชุมชนล้อมรั้ว” พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ	อดิศักดิ์	บุญคง
16	การมีส่วนร่วมของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันยาเสพติด กรณีศึกษา ตำบลตาลชุม อำเภอตาลชุม จังหวัดอุบลราชธานี	ธนาพร	ป้อมพิทักษ์
17	กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ที่ใช้ยาเสพติดและผู้ที่ใช้ยาเสพติดที่มีอาการทางจิตในชุมชน ตามแนวทาง patient journey อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์	นริศรา	พลอยเพชร
18	การเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังจิตเวชสารเสพติดกลับคืนสู่สังคม ก่อนพ้นโทษ	จิรารัตน์	ทรัพย์เจริญ

19	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะกลาง	แสงเดือน	ศรีวารสาร
20	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะ Alcohol withdrawal หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลวังวิเศษ จังหวัดตรัง	กรรณิการ์	บัวศรี
21	“ทดลองธรรม” การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว โดยการบูรณาการหลักสูตรมินิรัฐญารักษ์ร่วมกับการบำบัดในชุมชนCBTx พื้นที่โรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ	เกศกนก	นาสีบ
22	ปักหมุดเยี่ยมบ้านติดตามผู้ป่วยยาเสพติด อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง	อาภรณ์	สุระกำแหง
23	แนวทางการดูแลผู้ป่วยแอลกอฮอล์และสารเสพติดที่ได้รับการดูแลแบบผู้ป่วยในจิตเวชที่บ้าน (Psychiatric Home Ward)	หัตสยา	รักบำรุง
24	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง(Serious Mental Illness with High Risk to Violence) อำเภอค่ายบางระจัน : ทีม "สามเกลอเคลื่อนที่เร็ว"	รัฐธำพร	พิพัฒน์

25	การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ตำบลบ้านแพงกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	ประเดิม	อภัยโส
26	บริการโทรเวชกรรมสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด	ณัฐวุฒิ	พันธ์ิ
27	ผลลัพธ์ของการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบการดูแลผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดที่บ้านต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดในผู้ติดยาเสพติดที่มารับบริการในรพ.สวนปรุง	ณัฐญา	กาใหญ่
28	โครงการพัฒนาระบบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดแบบไร้รอยต่อ บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ อำเภอหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี	ณัฐพร	เป้าปราณี
29	การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีพฤติกรรมพยายามฆ่าตัวตาย	เจนจิรา	บุญยวง
30	การพัฒนาเครือข่ายชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	ทศพร	โทอิ่ง
31	การพัฒนาแบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless OPD)	นิรุชา	ทรัพย์สุวาณิชย์

32	แนวทางการดูแลผู้จิตเวชและจิตเวชจากยาเสพติดที่เสี่ยงความรุนแรง ได้รับการดูแลรักษาและส่งต่ออย่างปลอดภัยโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กุลวณิชย์	ชินจิตร
33	การบูรณาการการดูแลผู้ติดสารเสพติดร่วมกับภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชในทหารกองประจำการ	กาญจนา	ไต้ะปลัด
34	พัฒนาระบบติดตามเยี่ยมบ้านผ่าน APPLICATION ปักหมุดงานสุขภาพจิต	อาภรณ์	สุระกำแหง
35	โครงการสร้างสังคมไทยยุคใหม่ ห่างไกลภัยบุหรี	พ.ต.หญิง ผศ. ญาติา	นัยเลิศ
36	การพัฒนาการวางแผนการบำบัดรักษาเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ตึกพิเศษ 2ก	เปรมจิต	ไชยลังกา
37	ผลของการดูแลผู้ป่วยเสติดสุราระยะบำบัดด้วยยาแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	อำพร	คนชื่อ
38	การดำเนินงานการแก้ปัญหาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม: ชุมชน ล้อมรั้ว กอดหมอน นอนวัด	กศิณการ์	ชูศรี
39	โครงการ พัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงด้วยระบบการจัดการรายกรณี ในหอผู้ป่วยสุพรรณิการ์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์	สู่ขวัญ	อ่อนนวล

40	ประสบการณ์ของเยาวชนที่ประสบผลสำเร็จในการเลิกใช้สารเสพติด	สารภี	รัตนพันธ์
41	รายงานสรุปผลของการคัดแยกผู้ป่วยสุราที่มีความเสี่ยงต่อภาวะชัก จากภาวะถอนพิษสุราแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น	พิสมัย	หลินโนนแดง
42	การพัฒนาระบบการส่งต่อ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น	ดาริน	ดวงเศรษฐ์
43	การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนที่มีอาการหวาดระแวง	ศราวดี	วุฒิ